



กองเกษตรสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทรศัพท์.02-281-0859, โทรสาร 02-282-2871

ครั้งที่ 586/2552

9 กันยายน 2552

เกษตรฯ ส่งโครงการปาล์มน้ำมัน ยางพารา ข้าว ปศุสัตว์ และประมง ลง 5 จังหวัดชายแดนใต้ เน้นสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนใน 696 หมู่บ้านเป้าหมาย

นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำกรอบการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนการพัฒนากองเกษตรในพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้น ครอบคลุมในกิจกรรมเกี่ยวกับ ปาล์ม น้ำมัน ยางพารา ข้าว ปศุสัตว์ และประมง โดยเบื้องต้นกำหนดหมู่บ้านเป้าหมายสำหรับการปฏิบัติงานในปี 2553 จำนวน 696 หมู่บ้าน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มหมู่บ้านยากจน จำนวน 329 หมู่บ้าน กลุ่มหมู่บ้านประมงพื้นบ้าน จำนวน 150 หมู่บ้าน และกลุ่มหมู่บ้านเสริมสร้างสันติสุข จำนวน 217 หมู่บ้าน

สำหรับแนวทางการดำเนินงานใน 7 กิจกรรมหลัก จะมาจากการสำรวจความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ ประกอบด้วย การปลูกปาล์มน้ำมันแบบครบวงจร โดยรัฐจะสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานในปีแรกตามลักษณะของพื้นที่ เกษตรกรมีส่วนร่วมดำเนินการจากการใช้แรงงานและเงินทุนในการบำรุงรักษาสวนปาล์มตั้งแต่ปีที่ 2-4 โดยกู้ยืมเงินจาก ธ.ก.ส. ด้วยเงื่อนไขพิเศษ และสนับสนุนให้จำหน่ายผลผลิตแก่สหกรณ์โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบที่ก่อสร้างไว้แล้วที่ จ.นราธิวาส และจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบให้แก่โรงงานผลิตไบโอดีเซลที่กระทรวงพลังงานสนับสนุนการก่อสร้างให้แก่ชุมชนในพื้นที่ ส่วน การปลูกข้าว จะเข้าไปปรับปรุงคุณภาพดินและขยายพื้นที่เพาะปลูกเพื่อให้มีผลผลิตข้าวเพียงพอต่อการบริโภค ด้วยการฟื้นฟูนาไร่ที่มีระบบชลประทานเพื่อปลูกข้าว การปรับปรุงพื้นที่เตรียมดินและปัจจัยการผลิต ตลอดจนพัฒนาการผลิตข้าวในนาที่ดำเนินการอยู่แล้วให้เป็นนาข้าวอินทรีย์เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลผลิตให้สูงขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/การตลาดยางพารา โดยส่งเสริมปลูกยางพันธุ์ดีและไม่ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเพิ่มผลผลิตจากสวนยางที่มีอยู่เดิมด้วยการให้ความรู้กับเกษตรกร การใช้สารเร่งน้ำยาง และการใช้น้ำอินทรีย์น้ำ การเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดยางพารา การผลิตไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์ยางพาราด้วย

ในส่วนของปศุสัตว์ จะส่งเสริมการเลี้ยงแพะครบวงจรและการเลี้ยงไก่โดยรัฐสนับสนุนโรงเรือน พันธุ์สัตว์ ยา และอาหาร เพื่อการเลี้ยงในระดับครัวเรือน และจำหน่ายผลผลิตให้แก่โรงฆ่าสัตว์ที่ก่อสร้างไว้แล้วที่ จ.ปัตตานี และจำหน่ายเป็นวัตถุดิบแก่โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่รัฐลงทุนหรือให้การสนับสนุนแก่ภาคเอกชนจัดตั้งขึ้นในพื้นที่ ส่วนการเลี้ยงเป็ด จะดำเนินการคล้ายกันกับแพะและไก่ แต่จะเน้นไปที่ชาวประมงพื้นบ้านซึ่งสามารถใช้เศษเหลือของผลิตผลการประมงเป็นอาหารเป็ดได้เพื่อลดต้นทุนการผลิต ส่วนกิจกรรมด้านประมง คือ การฟื้นฟูการประมงพื้นบ้านที่ยั่งยืน เป็นการพัฒนาอาชีพการทำประมงพื้นบ้านให้มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลด้วยการสร้างแหล่งปะการังเทียม การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย ฯลฯ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นสำคัญ

ซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา เตรียมการด้านข้อมูล จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และจัดทำเวทีประชาคม รวมถึงยังมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละรายสาขา ได้แก่ มิสเตอร์ปาล์มน้ำมัน คือ นายโอฬาร พิทักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มิสเตอร์ข้าว คือ นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ รองอธิบดีกรมการข้าว มิสเตอร์ยางพารา คือ นายพิริยะ เอกวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง มิสเตอร์ประมง คือ นายพานิชย์ สังข์เกษม ผู้ตรวจราชการกรมประมง และ มิสเตอร์ปศุสัตว์ คือ น.ส. ฉวีวรรณ วิริยะภาค รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและบูรณาการโครงการของกรมต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้อง 5 จังหวัดชายแดนใต้